

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI TỔ CHỨC GẶP MẶT ĐỘNG VIÊN ĐỘI TUYỂN DỰ THI CÂU LẠC BỘ EM YÊU THÍCH CẤP QUẬN NĂM HỌC 2023 - 2024

Nhằm mục đích động viên tinh thần các em học sinh tham gia cuộc thi Câu lạc bộ em yêu thích cấp Quận năm học 2023 - 2024, Ban giám hiệu trường THCS Phúc Lợi đã tổ chức cuộc gặp gỡ đội tuyển trước khi tham gia kì thi. Buổi gặp gỡ được tổ chức tại phòng Hội đồng nhà trường vào sáng ngày 04/08/2023 với sự tham gia của thầy Nguyễn Mậu Minh - Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường, cô Đặng Thị Tuyết Nhung – Phó Bí thư Chi bộ - Phó Hiệu trưởng nhà trường, các thầy cô giáo trực tiếp tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi các môn và đặc biệt là sự có mặt của các em học sinh giỏi tham gia kì thi.



Trong thư gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn : "*Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không chính là nhờ một phần lớn vào công học tập của các cháu*". Thực hiện lời dạy của Người, trong những năm qua, thầy trò trường THCS Phúc Lợi đã không ngừng cố gắng để nâng cao chất lượng dạy và học. Trong số đó, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi luôn được quan tâm. Nhà trường đã chú trọng phát hiện, đầu tư bồi dưỡng để ươm mầm

những tài năng tham gia các kì thi học sinh giỏi. Thành quả cho sự đầu tư, cố gắng đó chính là những giải cấp Quận, cấp Thành phố mà các em học sinh đã mang lại cho nhà trường.





Phát biểu tại buổi gặp mặt, thầy hiệu trưởng Nguyễn Mậu Minh đã có lời động viên, khích lệ các em trong đội tuyển học sinh giỏi của trường. Thầy đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các em trong suốt quá trình học tập và ôn luyện. Cùng với đó, thầy dặn dò hết sức ân cần các em trước khi bước vào kì thi. Các em chính là những đại diện tiêu biểu cho học sinh trường THCS Phúc Lợi. Trên vai các em là niềm tự hào nhưng cũng là trách nhiệm. Bởi vậy, thầy mong muốn các em sẽ cố gắng hết mình để đạt kết quả cao nhất trong kì thi, không phụ lòng mong mỏi của các thầy cô giáo cũng như xứng đáng là niềm tự hào của trường THCS Phúc Lợi.







Cuộc gặp mặt tuy diễn ra trong thời gian ngắn nhưng đã tiếp thêm động lực, thể hiện được sự quan tâm, tin tưởng của Ban giám hiệu đối với các em học sinh giỏi của trường. Kì thi Câu lạc bộ Em yêu thích cấp Quận năm học 2023 – 2024 sẽ diễn ra vào sáng ngày 05/08/2023 tại trường THCS Gia Thụy. Chúc cho đội tuyển học sinh giỏi trường THCS Phúc Lợi sẽ bình tĩnh, tự tin làm bài để đạt kết quả cao nhất.